

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๓๕๔๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต  
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ทุกโรงเรียน และ  
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก ทุกศูนย์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๓๒๙๑  
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสมาคมธนาคารไทย ที่ ส. ๗๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง นักเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า สมาคมธนาคารไทย ได้แจ้งผลการพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร กรณีการโอนเงินจากสถานศึกษาที่จ่ายจากบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดที่เปิดบัญชีกับธนาคารต่าง ๆ ไปยังผู้ปกครอง นักเรียน ไม่สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้ได้ เนื่องจากมีข้อขัดขัดจากแนวปฏิบัติที่ได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งไม่สามารถระบุรายการที่จะได้รับการยกเว้นได้ชัดเจน ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินและรับโอนเงินให้กับผู้ปกครอง นักเรียน (กรณีโอนเงินต่างธนาคาร) ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในการพิจารณาจ่ายเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(รณ วังษ์จินดา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๕๗



# สมาคมธนาคารไทย

THE THAI BANKERS' ASSOCIATION

5/13 หมู่ 3 ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
5/13 Moo 3, 4<sup>th</sup> Floor, Chaengwattana Road, Pakkret, Nonthaburi 11120, Thailand  
Tel: +66(0) 2558-7500, Fax: +66 (0) 2558-7509, E-mail: tbaoffice@tba.or.th

ที่ ส. 705/2564

31 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
อ้างถึง หนังสือที่ ศธ๐๔๐๐๒/๓๓๑๑ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการการโอนเงินและรับเงิน โอนทุกประเภทรายการและทุกกรณีการโอนเงินผ่านธนาคารทุกธนาคาร ของ สพฐ. หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)มายังสมาคมธนาคารไทย (สมาคมฯ) นั้น ขอเรียนชี้แจงการพิจารณาเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 ท่านมอบหมายให้หน่วยเบิกจ่ายส่งทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายที่เปิดกับธนาคารผู้ส่งรายการ(Payment Bank) โดยโอนตรงไปยังสถานศึกษาในสังกัด หรือไปยังผู้ปกครอง นักเรียน กรณีนี้ธนาคารสมาชิกสมาคมฯ มีความเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคาร (Interchange Fee) ได้ โดยขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติเดียวกัน คือ

1) ธนาคารผู้ส่งรายการ (Payment Bank) มีการแจ้งรายชื่อนักเรียนพร้อมเลขบัญชีที่ส่งจ่ายทุกแห่งให้สมาคมฯ และธนาคารสมาชิกทราบล่วงหน้า

2) ระบุชื่อโครงการใน Field: Debtor Name ในทุกรายการที่จัดส่ง

ธนาคารผู้ส่งรายการ (Payment Bank) สามารถให้คำปรึกษาแก่หน่วยเบิกจ่ายของท่านได้ ซึ่งถ้าท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติ สมาคมฯ จะประสานไปยังธนาคารสมาชิกให้ทราบ และทำการยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ปฏิบัติครบถ้วนเป็นกรณีพิเศษ

กรณีที่ 2 การโอนจากสถานศึกษาในสังกัดที่จ่ายจากบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดที่เปิดกับธนาคารต่าง ๆ ไปยังผู้ปกครอง นักเรียน กรณีดังกล่าวธนาคารสมาชิกสมาคมฯ ไม่สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้ได้ เนื่องจากมีข้อติดขัดจากแนวปฏิบัติที่ได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งไม่สามารถระบุรายการที่จะได้รับการยกเว้นได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโอนเงินและรับเงินได้บ้าง สมาคมฯ เสนอคำแนะนำสำหรับการโอนเงินกรณี 2 ให้เลือกใช้บริการที่เป็นการโอนเงินด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับ โอนที่ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศ กิมสวัสดิ์)

ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน